



สรุปข่าวประจำวัน

กองสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โทร.0-2222-4131-2 โทรสาร 0-2223-3029

“ผู้ปฏิบัติราชการ นอกจากจะต้องรู้งานในหน้าที่อย่างทั่วถึงแล้ว ยังจำเป็นต้องรู้ตัว ประโยชน์ และไม่ใช้ประโยชน์อย่างกระฉ่างชัดด้วย งานราชการซึ่งเป็นงานของแผ่นดิน จึงจะดำเนินไปอย่างถูกต้อง ตรงตามเป้าหมาย และสำเร็จประโยชน์ที่พึงประสงค์ คือ ยังความดี ความเจริญให้เกิดแก่ประเทศชาติและประชาชนได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน”

พระบรมราโชวาทของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๖๑



วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ได้มีข่าวเกี่ยวกับกระทรวงมหาดไทย และข่าวที่น่าสนใจเผยแพร่ทางหนังสือพิมพ์ฉบับต่างๆ ดังนี้

๑. อดบไทยนิยมฯ กว่าแสนล้าน ชับเคลื่อน ศก.ฐานราก มิ.ย.นี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวานนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้สั่งให้รัฐมนตรี ๗ กระทรวง นำโดย พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย พร้อมด้วย นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายสุวัจน์ ทัศนัยธรรมะ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา และนายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รมว.พลังงาน ร่วมกันแถลงข่าวถึงโครงการไทยนิยมยั่งยืน ซึ่งรัฐบาลจะอัดฉีดเงินลงไปขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากกว่า ๑ แสนล้านบาท ภายใต้งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ ๖๑ จำนวน ๑.๕ แสนล้านบาท ที่มีผลบังคับใช้แล้ว

พล.อ.อนุพงษ์ฯ เปิดเผยว่า เงินงบประมาณก้อนดังกล่าวจะถึงมือของประชาชนได้ตั้งแต่เดือน มิ.ย.นี้ และเงินจะต้องลงให้หมดภายใน ๑๒๐ วัน ภายหลังจากกฎหมายมีผลบังคับใช้ หรือภายในเดือน ก.ย.นี้ โดยเงินจำนวนดังกล่าว แบ่งออกเป็นส่วนแรก ๕ หมื่นล้านบาท ให้กระทรวงการคลังนำไปใช้ชดเชยเงินคงคลัง ส่วนที่เหลือ ๑ แสนล้านบาท นำมาดำเนินโครงการไทยนิยมยั่งยืนตามโครงการที่เกี่ยวข้องของแต่ละกระทรวง โดยเงินก้อนนี้จะเน้นไปที่ด้านการพัฒนาการเกษตรและการสร้างรายได้พัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน เพื่อช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก

ทั้งนี้ ในส่วนของกระทรวงมหาดไทยที่ผ่านมาได้ทำโครงการหมู่บ้าน/ชุมชนละ ๒ แสนบาท โดยจัดทีมลงไปสำรวจข้อมูลเชิงลึกถึงความต้องการที่แท้จริงในแต่ละหมู่บ้านรวมกว่า ๘ หมื่นแห่งทั่วประเทศ ล่าสุดได้จัดทำแผนงานและโครงการของหมู่บ้านเสร็จสิ้นแล้ว เตรียมเสนอให้คณะกรรมการระดับอำเภอพิจารณาครั้งกรองโครงการและเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดก่อนส่งให้สำนักงานจัดหางบประมาณเขตพื้นที่เห็นชอบ จากนั้นจึงมีการโอนเงินลงไปยังบัญชีของกรรมการหมู่บ้านต่อไป คาดว่าการดำเนินการดังกล่าวจะเสร็จสิ้นภายในเดือน พ.ค.นี้ เพื่อให้ในเดือน มิ.ย.จะเริ่มขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้เงินถึงหมู่บ้านเร็วที่สุด (เดลินิวส์)

๒. เอาผิด นอก.สัดหีบ ปลอมเอกสารซื้อปิ่น

เมื่อวานนี้ ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย เปิดเผยถึงกรณีการปลอมแปลงเอกสารซื้อปิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ใน จ.ชลบุรี ที่มีปัญหา ว่า ฝ่ายข้าราชการประจำโดยปลัดจังหวัด ได้เสนอเรื่องถึงอธิบดีกรมการปกครองให้ย้ายนายอำเภอสัดหีบมาประจำที่กรมและตั้งกรรมการสอบสวน มีการแจ้งความดำเนินคดีอาญากับนายอำเภอ ส่วนผู้เกี่ยวข้องเป็นการนำชื่อไปแอบอ้างโดยเจ้าหน้าที่ใช้อำนาจหน้าที่ออกเอกสารปลอม

ทั้งหมด ต้องดำเนินคดีทั้งวินัยและอาญา โทษมีความรุนแรงพอสมควร อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้จะต้องมีการตรวจสอบในเชิงลึกและไม่ว่าเรื่องจะสาวไปถึงใครก็ต้องดำเนินคดีทั้งหมด (มติชน)

๓. แก้วสับประรดราคาตก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวานนี้ คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้รับทราบแนวทางการบริหารจัดการสับประรดตามมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาสับประรดแห่งชาติ พร้อมทั้งมอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ **กระทรวงมหาดไทย** และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการตามแนวทางดังกล่าว เพื่อบริหารจัดการสับประรดที่จะออกสู่ตลาดในเดือน พ.ค. - มิ.ย.๖๑ ทั้งแนวทางการนำสับประรดส่วนเกินออกนอกระบบ เร่งส่งออก รมณร์คับริโภคสับประรดผลสด รวมถึงมาตรการอื่นๆเพื่อดูแลไม่ให้ราคาตกต่ำ (ไทยรัฐ)

๔. ครม. คลอด ๕ หลักสูตรใช้ด้านโง

เมื่อวานนี้ **พ.อ.อิทธิฤทธิ์ ไชยบุญวัตติ** ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุม ครม. ว่า ครม.เห็นชอบหลักการเกี่ยวกับหลักสูตรด้านทฤษฎีศึกษา ตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เสนอ โดยมีวัตถุประสงค์ในการปลูกฝังและสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบผ่านสถาบันการศึกษา มี ๕ หลักสูตร ๑.หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานรายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริต ๒.หลักสูตรอุดมศึกษา วิทยาลัยเสียด ๓.หลักสูตรกลุ่มทหารและตำรวจ หลักสูตรตามแนวทางรับราชการกลุ่มทหารและตำรวจ ๔.หลักสูตรวิทยากร ป.ป.ช. บุคลากรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ สร้างวิทยากรผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต และ ๕.หลักสูตรโค้ชเพื่อการรู้คิดด้านทุจริต โดยแต่ละหลักสูตรประกอบด้วยเนื้อหา ๔ ชุดวิชา คือ ๑.การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๒.ความละเอียดและความไม่ทนต่อการทุจริต ๓.สตrong (Strong) : จิตพอเพียงด้านทุจริต และ ๔.พลเมืองและความรับผิดชอบต่อสังคม

ทั้งนี้ **พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา** นายกรัฐมนตรี สั่งการในที่ประชุม ครม. ว่า การทุจริตมีหลายรูปแบบ และไม่ยากให้มองว่าเรื่องการทุจริตเป็นเรื่องคอร์รัปชันอย่างเดียว เพราะแม้แต่เรื่องการแข่งขันราคาสินค้าการแข่งขัน หรือการขับรถไปแทรก ก็ถือเป็นการทุจริตสิทธิคนอื่น นายกรัฐมนตรียังสั่งให้รายงานเรื่องดังกล่าวมาเป็นระยะเพราะถือเป็นเรื่องสำคัญโดยให้กระทรวงศึกษาธิการไปศึกษาดูรายละเอียดให้ครบทุกด้าน และจัดเวลาเป็นหน่วยกิตเสริม (เดลินิวส์)

๕. นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ราชบุรีวันนี้ ส่วน ๑๑ - ๑๒ มิ.ย. ครม.สั่งจร ที่พิจิตร-นครสวรรค์

เมื่อวานนี้ ที่ทำเนียบรัฐบาล **พ.อ.หญิงทักษดา สังขจันทร์** ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในวันที่ ๒๓ พ.ค.๖๑ (วันนี้) **พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา** นายกรัฐมนตรี มีกำหนดเดินทางลงพื้นที่ จ.ราชบุรี โดยในเวลา ๐๘.๔๕ น. นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปที่ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินการของโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน พร้อมมอบนโยบายการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และพบปะประชาชน ก่อนเดินทางกลับ กทม. ในช่วงบ่ายวันเดียวกัน

ขณะที่ **พ.อ.อิทธิฤทธิ์ ไชยบุญวัตติ** ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในวันที่ ๑๑ - ๑๒ มิ.ย.๖๑ นายกรัฐมนตรี มีกำหนดการเดินทางลงพื้นที่ตรวจราชการและประชุม ครม.สั่งจร จังหวัดพิจิตร และนครสวรรค์ และ มีกำหนดประชุมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง คือ จ.นครสวรรค์ อุทัยธานี กำแพงเพชร และเพชรบูรณ์ (เดลินิวส์)

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียด และ Download ค้นหาข่าวเพิ่มเติม และร่วมแสดงความคิดเห็น - ดิชม

ได้ที่เว็บไซต์ กองสารนิเทศ สป. www.pr.moi.go.th